

NGÀNH THUẾ

TẬP TRUNG TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT

Ngô Đức Tiến

Thời gian qua, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế thông qua thực hiện nhiều cơ chế như: Tự khai tự nộp; sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính từ việc đăng ký, thuế, khai thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế... Bắt đầu từ năm 2007 ngành Thuế đã triển khai cơ chế "một cửa" thống nhất tại cơ quan thuế các cấp để giải quyết các thủ tục hành chính thuế; đồng thời phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, công an thực hiện cơ chế một cửa liên thông thực hiện cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; phối hợp với ngành Tài nguyên môi trường giải quyết các hồ sơ liên quan đến sử dụng đất đai...

Bên cạnh đó, ngành Thuế xây dựng và triển khai một số đề án cải cách thủ tục hành chính thuế: Nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet; mở rộng triển khai Dự án hiện đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan thuế, Hải quan, Kho Bạc và Tài chính (dự án hiện đại hoá thu

NSNN); xây dựng và triển khai dự án nộp thuế của ngân hàng tại 5 quận ở TP. Hải Phòng. 2 điểm thu tại TP. Hồ Chí Minh và TP Hải Dương. Ngoài ra, ngành thuế tiến hành sắp xếp lại bộ máy quản lý thuế các cấp theo mô hình quản lý thuế theo chức năng nhằm chuyên môn hoá, tạo điều kiện phát triển ứng dụng tin học vào từng chức năng quản lý. Hệ thống tin học phục vụ công tác quản lý thuế có bước phát triển hơn như việc đầu tư thiết bị tin học phục vụ công tác quản lý, nâng cấp 50 chương trình ứng dụng vào các khâu quản lý thuế và quản lý nội bộ cơ quan thuế, xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế theo hướng tập trung nhằm hỗ trợ công tác phân tích rủi ro trong thanh tra thuế; kết nối mạng và trao đổi thông tin với các ngành... phát triển ứng dụng tin học cho triển khai ứng dụng tin học cho triển khai quản lý thuế thu nhập cá nhân trên hệ thống phần mềm ứng dụng tin học hiện đại với giải pháp của SAP theo chuẩn quốc tế, triển khai việc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân

qua cổng thông tin điện tử TNCN.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành thuế đã nảy sinh nhiều tồn tại vướng mắc, dẫn đến một số công việc triển khai chậm như: Công tác đăng ký



thuế, kê khai thuế điện tử triển khai chậm. Việc xây dựng chế độ kế toán thuế làm cơ sở cho việc hiện đại hoá quy trình thu nộp, hạch toán

theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế còn chưa đảm bảo tiến độ. Các ứng dụng kết nối thông tin với các cơ quan liên quan còn chậm; việc áp dụng hệ thống đánh giá phân loại các khoản nợ trên cơ sở thông tin cập nhật và đánh giá rủi ro còn hạn chế. Chưa thực hiện được việc kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức có liên quan để theo dõi tình trạng tài sản, nguồn vốn phục vụ công tác thu hồi nợ thuế. Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế còn hạn chế; các hình thức hỗ trợ người nộp thuế qua các phương tiện điện tử đã triển khai nhưng còn chậm...

Về phương hướng nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế trong thời gian tới, theo Bộ tài chính từ nay đến năm 2010, ngành thuế lựa chọn một số nhiệm vụ quan trọng tập trung triển khai, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong thời gian ngắn để tạo đà cho các khâu tiếp theo. Cụ thể:

Ngành Thuế chuẩn bị xây dựng Luật thuế Tài nguyên, thuế Nhà đất, thuế Môi trường; nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 89/2002/NĐ-CP về quản lý và sử dụng hoá đơn, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP về quản lý thuế; giải quyết

dứt điểm các vấn đề vướng mắc về chính sách chế độ thuế của người nộp thuế còn tồn đọng và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh mới. Trong thời gian này, Tổng cục thuế tổ chức thực hiện đề án thí điểm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet; năm 2010 áp dụng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đối với các doanh nghiệp ở những địa bàn có điều kiện (đảm bảo khoảng 80% số thu NSNN). Ngành Thuế mở rộng triển khai dự án tập trung NSNN qua việc ứng dụng và kết nối thông tin giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc và Tài chính; đồng thời triển khai dự án nộp thuế qua ngân hàng trên các địa bàn lớn; thí điểm việc nộp thuế qua máy ATM, bằng tài khoản tại ngân hàng qua điện thoại di động và các hình thức nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ; thí điểm cơ chế phối hợp giữa tổng cục và các cục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp lớn; quản lý các nguồn thu quan trọng. Đặc biệt, ngành Thuế triển khai dự án hiện đại hoá quản lý thuế vay vốn của WB để hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế; kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế; xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ thuế theo từng chức năng; hình

thành đội ngũ chuyên gia thuế trong từng lĩnh vực...

Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị với Chính phủ một số nội dung quan trọng trong công tác cải cách, hiện đại hoá ngành thuế như sau:

Đối với cơ chế chính sách; Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế để làm cơ sở pháp lý quan trọng của công tác cải cách hiện đại hoá Thuế. Chính phủ xem xét sửa đổi nghị định về hoá đơn chứng từ thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP để đảm bảo việc quản lý hoá đơn theo hướng mở rộng quyền tự chủ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn theo mức độ tín nhiệm...

Đối với việc xử lý nợ thuế, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ qui định rõ thẩm quyền xử lý miễn phạt chậm nộp thuế do nguyên nhân khách quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, không bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đồng thời cho tăng thêm biến chế của ngành Thuế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, khối lượng công việc tăng nhanh.